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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 13   (ตอนที่ 1/4)  
 
 
Choose the best answer.  
1. Immigration official : Good morning. Can I see your passport, 

please? 
  Joseph  : ............................. 
 1) No, you can’t.   2) You’re welcome. 
 3) Here you are.   4) I’m sorry.  
2. Nancy : What shall we do this weekend? 
 George : ............................. 
 1)  We don’t like Pattaya.  2)  I won’t do anything.  
 3)  Why don’t we go on a picnic? 4)  Why not?  
3. Which one has the same meaning as “difficult”? 
 1) diligent 2) soft 3) easy 4) hard  
4. A looking glass where you can see your own reflection is more 

commonly called a/an .................... . 
 1)  mirror 2)  metal 3)  aluminium 4) tin  
5. I haven’t got .................... tea. Can you go to store and buy some 

more? 
 1) some 2) every 3) the  4) any  
6. She is lucky. She has .................... problems. 
 1) a little 2) little 3) a few 4) few   
7. Micky fell off the ladder while he .................... the ceiling. 
 1)  was painting   2)  painted 
 3)  has painted   4)  paints   
8. It was a very .................... situation and everybody seemed .................... . 
 1) confused / confusing 2) confusing / confused 
 3) confusing / confusing 4) confused / confused 
 

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) Here you are. 
   เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง : อรุณสวัสดิ์ครับ ขอดูหนังสือ

เดินทางของคุณหนอยครับ 
   โจเซฟ  : นี่ครับ 
   Here you are. = นี่ครับ 
   ใชเมื่อยื่นสิ่งของเพื่อมอบใหผูอื่นหรือเพื่อใหผูอื่นดู 
  1) No, you can’t. = ไม คุณทําไมได 
  2) You’re welcome. = ดวยความยินดี, ไมเปนไร 
  4) I’m sorry. = ฉัน/ผมขอโทษ  

 
 
 
 
 
 
 
  
2. เฉลย 3) Why don’t we go on a picnic? 
   แนนซี่ : พวกเราควรจะทําอะไรกันดีในชวงวันสุดสัปดาหนี้ 
   จอรจ : ทําไมพวกเราไมไปปกนิกกันละ 
   Why don’t we go on a picnic? = ทําไมพวกเราไมไปปกนิก

กันละ 
   Why don’t ...? เปนสํานวนที่ใชในการแนะนํา/เสนอความคิดเห็น 
  1) We don’t like Pattaya. = พวกเราไมชอบพัทยา 
  2) I won’t do anything. = ฉันจะไมทําอะไรเลย 
  4) Why not? = ทําไมไมละ   
3. เฉลย 4) hard 
   โจทยถามวา ขอใดมีความหมายเหมือนกับคําวา “difficult” 
   hard = ยาก 
   hard เปนไดทั้งคําคุณศัพท (Adjective) และคํากริยาวิเศษณ 

(Adverb) เมื่อใชเปนคําคุณศัพท จะแปลวา แข็ง, ยาก จึงมีความหมาย
เชนเดียวกับ difficult ซึ่งแปลวา ยาก 

  1) diligent = ขยัน 
  2) soft = นิ่ม, ออนนุม 
  3) easy = งาย  
4. เฉลย 1) mirror 
   กระจกที่คุณสามารถมองเห็นภาพสะทอนของตัวคุณเองมักเรียก

กันโดยทั่วไปวากระจกเงา 
   mirror = กระจกเงา 
   กระจกเงาเปนแผนกระจกที่ฉาบดานหลังดวยปรอทหรือโลหะอื่นๆ 

ที่เปนสีเงิน จึงสะทอนภาพของวัตถุที่อยูตรงหนาไดชัดเจน นํามาใชประโยชน
เพื่อการมองเห็นได อาทิเชน สองใบหนา 

  2) metal = โลหะ 
  3) aluminium = อะลูมิเนียม 
  4) tin = ดีบุก  
5. เฉลย 4) any 
   ฉันไมมีชาเลย คุณชวยไปที่รานชํา แลวซื้อมาเพิ่มใหหนอยไดไหม  
   any = ไม ... เลย 
   ประโยคแรกในโจทยขอนี้เปนประโยคปฏิเสธ และ tea เปนคํานามนับ

ไมได ดังนั้น คําบอกปริมาณ (Quantifier) ที่ใชไดจึงเปน any เพื่อบอกปริมาณวา
ไมมีเหลืออยู 

  1) some = บาง, บาง ใชกับคํานามนับไดพหูพจนและคํานามนับไมได
ในประโยคบอกเลา รวมถึงประโยคเสนอสิ่งของที่ใชโครงสรางประโยคคําถาม 

  2) every = ทุก ใชกับคํานามนับไดเอกพจน สวนใหญใชในประโยค
บอกเลา 

  4) the เปนคํานําหนาคํานามแบบชี้เฉพาะ (Definite article) ใช
นําหนาคํานามเพื่อใหเจาะจงวาเปนใครหรือสิ่งใด แตไมใชเพื่อบอกจํานวนหรือ
ปริมาณ ใชไดทั้งกับคํานามนับไดเอกพจน คํานามนับไดพหูพจน และคํานาม
นับไมได  

6. เฉลย 4) few 
   เธอโชคดี เธอแทบจะไมมีปญหาเลย 
   few = แทบจะไมมี 
   few เปนคําบอกปริมาณ แปลวา นอย ใชกับคํานามนับไดพหูพจน 

โดยใหความหมายวานอยมากหรือแทบจะไมมี 
  1) a little = เล็กนอย ใชกับคํานามนับไมได ใหความหมายวาพอจะ

มีอยูบาง 
  2) little = นอย ใชกับคํานามนับไมได ใหความหมายวานอยมากหรือ

แทบจะไมมี 
  3) a few = เล็กนอย ใชกับคํานามนับไดพหูพจน ใหความหมายวาพอจะ

มีอยูบาง  
7. เฉลย 1) was painting 
   มิกกี้ตกบันไดขณะที่เขากําลังทาสีเพดาน 
   was painting = กําลังทาสี 
   Past Continuous Tense มีโครงสราง คือ Subject + was/ 

were + Ving ใชเพื่อกลาวถึงการกระทําหรือเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นในอดีต 
แลวมีการกระทําอีกอยางหนึ่งหรืออีกเหตุการณหนึ่งเกิดแทรก การกระทําหรือ
เหตุการณที่เกิดแทรกจะใช Past Simple Tense อนุประโยคหลังในโจทยขอนี้
มี he เปนประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 และเปนบุคคลเดียวกับ Micky ซึ่งเปน
ประธานของอนุประโยคแรกในโจทย อนุประโยคแรกกลาวถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น
แทรก โดยใช fell ซึ่งเปนรูปกริยาชองที่ 2 ของ fall สวนอนุประโยคหลัง
กลาวถึงการกระทําที่กําลังทําอยูในอดีต จึงใชรูปกริยาเปน was painting 

  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple Tense  
  3) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Perfect Tense เมื่อประธานของ

ประโยคเปนเอกพจน บุรุษที่ 3 
  4) เปนรูปกริยาที่ใชใน Present Simple Tense เมื่อประธานของ

ประโยคเปนเอกพจน บุรุษที่ 3  
8. เฉลย 2) confusing / confused 
   มันเปนสถานการณที่นาสับสนมาก และทุกคนดูเหมือนวารูสึกสับสน 
   confusing = นาสับสน / confused = รูสึกสับสน 
   เปนการใชคําคุณศัพทที่มาจากคํากริยาบงบอกสภาพอารมณและ

ความรูสึก (Emotional responsive verb) เติม -ing หรือ -ed ตอทาย     
โดยคําคุณศัพทที่ลงทายดวย -ed แปลวา รูสึก ... สวนคําคุณศัพทที่ลงทายดวย 
-ing แปลวา นา ... คําคุณศัพทที่ลงทายดวย -ed ซึ่งเปนคําที่ใชบงบอกอารมณ/
ความรูสึก จะตองใชกับประธานที่เปนคนหรือสิ่งมีชีวิตเทานั้น 

   จากโจทย จะเห็นไดวาชองวางแรกเกี่ยวของกับ situation ซึ่งเปน
สิ่งไมมีชีวิต สวนชองวางที่สองเกี่ยวของกับ everybody ซึ่งเปนคําสรรพนามที่
ใชแทนคน รูปของคําคุณศัพทจําพวกนี้ที่นํามาเติมลงในชองวางทั้งสองไดจึงเปน 
confusing และ confused ตามลําดับ 
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